

Thiên Đàng Trong Trái Tim Tôi

Tác Giả: Donna Nguyen

Thứ Bảy, 18 Tháng 6 Năm 2011 07:52

Tác giả là cư dân San Jose, đã có nhiều bài viết về nước Mỹ để các bạn, như "Chàng Trẻ Chàng Trẻ Ly"; "Cái Bát Mì Vàng", "Kể Chuyện Qua Mì". Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thông minh, đôi khi ngang tàng nhưng rất vui vẻ."



Ngày còn tôi ở Việt Nam, tôi vẫn thường nghe người ta khác nhau rằng nước Mỹ là thiên đường của người. Đó là lý do, vì đi Mỹ không cùng người thân, không mong ngày được trở lại thì Thiên Đàng này không hề phải gì mà y.

Nhưng nếu ngày này tôi mình đi Mỹ một mình; thì ngày nay tôi đã vì sinh sống lâu ở đất Mỹ mà người được ra thế giới thoáng hình dáng của Thiên Đàng. Đi với tôi, nước Mỹ vẫn chưa phải là thiên đường theo đúng nghĩa chính xác của nó. Nhưng nếu nước Mỹ mà tôi hiểu và tìm ra: thiên đường của tôi, thiên đường trong trái tim tôi.

Nay tôi viết những dòng này, để tôi nhìn những điều tốt đẹp của nước Mỹ. Và cũng để tôi luyện những gì tôi thích của Việt Nam một thế giới xa xưa nào đó, nơi chôn nhau cắt rốn và đã nuôi dưỡng tôi làm người Việt Nam, những người không bao giờ chấp nhận bị người, quê hương.

Nhưng ngày đầu tiên đi Mỹ xa lạ này, tôi rất bất bình khi có những người da trắng đôi lúc hay phát ngôn những câu nói rất lào xáo c:

-Go back where you are!

-Get out of my country, you are not belong here!

Thiên Đàng Trong Trái Tim Tôi

Tác Giả: Donna Nguyen

Thứ Bảy, 18 Tháng 6 Năm 2011 07:52

Nhäng tôi cũng đä bän länh đä trä treo läi väi hä räng:

-Tell me exactly where you and your ancestors really came from!

Ngày đó tiäng Anh mät thäi đä cä häng A trong nhäng năm trung häc, đä cho tôi nhiäu tä tin đä không cäm thäy nhäng áp bäc vä lý kia có thä đäm chät đä cä mình. Hän näa quanh tôi vän còn nhiäu ngä i da träng rät đä thäng và läi rät gän gũi khi tôi tä xäng là ngä i Viät Nam, da vàng mũi tät, tóc đen thäi.

Viäc làm đäu tiên cäa tôi đä cä däng khi xin vì ngä i phäng vän là mät cäu quân nhân đä täng phäc vä Viät Nam ngày träc. Làm thäu ngän trong căn tin cho mät häng tiän, tôi có cä häi tiäp xúc väi häu hät các nhân viên cäa häng tä trên xuäng đä i gäm rät nhiäu chäng täc khác nhau. Nhä väy mà tôi häc đä cä nhiäu cái hay và tránh nhiäu cái đä cäa nhäng phong täc täp quán cäa mäi dân täc khác nhau. Đäu may män này giúp tôi có cách nhìn phóng khoáng, khách quan, không bao giä xä đäng đänh kiän bäo thä đä phê bình bät cä mät säc täc nào. Đä i väi tôi, " đä đâu cũng có anh hùng, đä đâu cũng có kä khäng, ngä i điên."

Bän sä nghĩ gì khi ngä i ta hay nói:

-Tôi không thích làm chung väi ngä i Viät và không thích säng gän khu ngä i Viät. Vì hä nhiäu chuyän và xô bä läm!

Đôi lúc tôi cũng có cùng ý nghĩ này dù tôi đã rät vui mäng khi đä cä tä bä miän Đông länh läo, cäng đäng ngä i Viät ít đä đän sang Cali đä tìm khu ngä i Viät mà sinh hoät, gän gũi.

Nhäng ngày đäu háo häc đä cä ăn đä Viät, nghe tiäng Viät, gäp gängä i Viät đã xa räi. Có nhäng kä niäm rät đä thäng nhäng nhäng đäu bäc mình cũng không ít. Nhäng dù sao, đä i väi ngä i Viät hay ngä i cäa säc täc nào, tôi cũng luôn luôn dùng ánh mät khách quan đä mà nhìn chä không đä thành kiän bäo thä làm mä đi quan đä m säng cäa mình näa. Đäu đáng tiäc đä chä là tôi hay nhäy cäm, đôi lúc quá thäng thän nên vän bät bình khi nghe ngä i ta hay nói Viät Kiäu, Viät trong näc, ngä i Mä thä này, thä nä.

Thät lòng mà nói, näc Mä tân tiän và tä do trong luät lä. Näc Mä có nhiäu chäng trình nhân đä o rät häu ích. Säng đä näc Mä có thä nghèo nhäng không thä đäi dài. Näc Mä không phäi là thiên đäng näi hä giäi. Nhäng näc Mä không phäi là đäa ngä c trong nhäng ngày tôi sinh säng đä đây. đä näc Mä, tôi đä cä näm mùi tä do tät đänh näu tôi tôn träng tä do cäa nhäng ngä i xung quanh. đä Mä, tôi có đä cä nhân quyän näu tôi không xâm phäm nhân quyän cäa ai hät. đä Mä ,

Thiên Đàng Trong Trái Tim Tôi

Tác Giả: Donna Nguyen

Thứ Bảy, 18 Tháng 6 Năm 2011 07:52

cũng có những người có tiền khinh khi người khác. Nhưng tôi cũng vẫn có quy định khinh khi như người không phải là người cho tôi việc làm và sự tôn trọng thì thi u gia người và người này. Mẹ cũng có thói phẩm và thói ác ròi rác đầu đây, nhưng người ta cũng có quy định của phòng ngủ và tránh xa nó. Nhưng mẹ “cũng có anh hùng”, người hùng người điên” Nhưng đây, người hùng kẻ điên không thể do đức nhân đức quy định xâm phạm và làm hại người khác đức c. Mẹ, tôi đức nói, suy nghĩ và hành động theo ý mình, miễn tôi không xâm phạm quy định đó của ai là đức ròi.

Bên cũng biết, cuộc sống này cũng có nhiều bất công cũng như ai đó đã hay nói “Life is not fair “. Đói sống có thể sống công bằng hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Nhưng chuyện mà tôi đôi lúc nhớ lại vẫn còn thấy mình là việc tôi bị cảnh sát cho gọi phạt vì chạy nhanh hơn quy định 5 mile một giờ trong khu vực trung tâm thành phố. Bị phạt đúng luật tôi không chửi cảnh hình phạt đức vì làm thế cũng chỉ tốn thời gian và phí công thôi. Nhưng đi u tôi làm tôi cảm thấy mình bị phạt oan là vì vì bao nhiêu người chạy xe lúc đó cũng không hề chửi chửi mắng tôi chút gì hết nhưng rõ ràng là tôi xui đúng nghĩa nên bị phạt mà thôi. Sau mấy ngày tôi tránh không đi qua tuyến đường này, thì tôi quyết định phải làm một cuộc thám hiểm. Tôi chạy ngang qua con đường đó, với tốc độ quy định, vừa chạy vừa ứng dụng vì mình làm đúng luật. Nhưng xe chạy chậm dể vài phút thì bà con bắt đầu inh ì, tôi vội bắt mình vì tôi đang làm “kẻ dâm dâm”, chạy xe chậm như rùa. Tôi cảm thấy, thậm chí nghĩ mình cũng chạy đúng luật, thì đã sao. Vừa mà, có một vài chiếc xe đã nóng nảy, dành đường phóng qua tôi nhanh như tên lửa. Lúc đó tôi mới hoảng hốt, không khéo lại chửi thề nguyền nào, mà hốt có súng dể lên bên tôi dùng một cái thì quở thốt là oan mạng. Cho nên, thôi thì tôi đi u hàng, tập lại bên đường, những người bắt cho bà con...”phạm luật” để có cảnh bắt “xui” như tôi ngày trước.

Cái cảm giác buồn, giận đó thật như những vòng đeo theo tôi cho đến ngày tôi thi hành nhiệm vụ học lại lớp Luật lái xe online. Trước đây, đến lớp mà người 8 tiếng để xóa đi một đống trong bóng lái đi với tôi là một cuộc hình. Thôi thì làm lại học thật online coi sao. Lớp online này tính ra không phải dể và tốn thời gian lắm vì học thì tốt kẻ mới câu hỏi phải có để thời gian nhất định thì học mới cho mình chuyện thì câu hỏi kẻ tập. Đi u quan trọng là những câu hỏi đó có những người giúp đỡ người ròi chi tiết và hợp lý. Lớp học online này ròi học dể và thực tế. Nhưng đi u học đức còn giúp tôi áp dụng vào cuộc sống đời thường nữa. Ví dụ như khi chạy xe trên đường, dù biết người ta có lái khi sắp đường mình, thì mình vẫn phải tránh. Vừa thì khi ra đi quan hệ giao tiếp, mình biết ai đó có lái, cảnh ý và chửi mắng mình, thì mình vẫn phải tránh để khỏi bị thốt hỏi và kẻ cảnh phải kiên cáo ai cảnh. Luật lái xe giúp người ta giao thông trong trật tự và an toàn để chúng ta không bị tổn hại bất luận là ai lái ai phải.

Luật pháp như chúng ta sinh hoạt, cũng dùng để bảo vệ sự an toàn và quy định của mọi một cá nhân của chúng ta. Nó giúp chúng ta có đức đức một tinh thần tập thể cao và có đức ý thực của người đức. Làm người đã khó, làm người tốt càng khó hơn. Tôi không nghĩ mình sẽ đức lên thiên đàng sau khi đức đức vể bên kia thế giới. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ có đức đức thiên đàng của chính

Thiên Đàng Trong Trái Tim Tôi

Tác Giả: Donna Nguyen

Thứ Bảy, 18 Tháng 6 Năm 2011 07:52

bản thân mình, khi áp dụng đúng cách như suy nghĩ này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng Mẹ là người của cả hai và như người lạ của chúng tôi. Tôi bây giờ mới cảm nhận được sự may mắn của mình khi được phép được như vậy đây.

Giờ đây, trên đường đi thi đấu tôi thấy mọi người và tinh thần dân tộc rất đáng tuyên dương của nước Nhật, đã khiến tôi càng biết trân trọng những điều mình đang có. Dù sao, Mẹ ý thức rằng cuộc sống cũng khá, nếu đem so sánh với xã hội Việt Nam hiện tại thì là một trời một vực rồi. Nhưng nghĩ ngẫm nghĩ thấy mình may mắn ghê bản thân. Nếu mà ngày trước tôi không đi Mẹ, không biết bây giờ tôi làm gì ở xã hội Việt Nam đang đua nhau khóa lòng người tìm kiếm hạnh phúc, xóa nghèo bản thân? Nhưng người hay đùa với nhau "nếu không đi Mẹ chắc bây giờ đã đi phá xích lô, đã đi bán hàng rong khắp phố", tôi nghe rồi mà vẫn...mặc ham đi...Mẹ.

Nhưng ngày đi thăm quê hương, chúng tôi thấy người ra vì tình Việt lúc này hình như hơi ngại ngại hơn bình thường. Vì vậy mà sau bao năm mẹ của và chị đưa theo tôi đi đi nếm và tìm kiếm những nghĩa, tình Việt lại ngày càng "vui vẻ" đi nhiều. Ngày xưa tôi luôn tin tưởng và kiên trì của những ngày sống ở Việt Nam với người thân bao nhiêu; thì ngày nay tôi lại càng sợ hãi đem đến tất cả những người thân thường sang hỏi Mẹ bây giờ nhiều. Việt Nam quê hương tôi, non sông gấm vóc vẫn đẹp đẽ. Nhưng xã hội của Việt Nam nay đã xa lạ và xa cách còn nhiều và khó hơn là không cách của lý tưởng một ngày bay, cách nhìn đời tin người nói, buồn thay.

Mấy năm giờ đây, kinh tế và cuộc sống Mẹ khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. Nhưng dù gì đi nữa, nếu biết "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" thì đời sống vẫn có những dụng cụ sung túc. Và hạnh phúc vẫn có thể vẫn tràn...tràn.

Nhưng người công dân Mẹ chúng tôi đã biết quan tâm báo về trái đất. Nhưng người đã vui vẻ đua nhau ăn chay, học thi đấu, bắt xa xỉ. Điểu quan trọng nhất là một số không nhiều, đã bắt đầu những người dành thêm thời gian và tâm tình để quan tâm người thân và bản thân. Khoa học càng tân tiến với những phát minh mới, sáng kiến mới. Càng ngày càng nhiều món hàng thi nhau ra đời cạnh tranh nhau trên thị trường trong nước. Kinh tế tri thức người bà con vẫn đua nhau nâng cao kiến thức và đời sống. Riêng tôi, tuy không đủ khả năng và sức lực để đưa với thời đại, nhưng vẫn còn đức tri thức để biết nhận bản thân "hạnh phúc không phải là tất nhiên" nên phải biết nhìn nhận và trân quý nó.

Mấy ngày trôi qua, khi thiên tai, bệnh tật, tai ác và tai nạn không xảy ra trên mình tôi, là tôi biết mình còn phải tiếp tục đi. Bây giờ tôi cảm nhận được đâu là hạnh phúc đâu là thiên đường. Mọi người có đức sống khỏe và tinh thần, thì tôi thấy những người mình có "bánh mì" thì cần nên bon chen vì "hoa hồng" mà hãy cố gắng sống hết lòng với đời với người. Thế là lòng tôi như hàng thanh thản hơn, và sự thanh thản này đã đưa tôi lên thiên đường với những phút giây bình

Thiên Đàng Trong Trái Tim Tôi

Tác Giả: Donna Nguyen

Thứ Bảy, 18 Tháng 6 Năm 2011 07:52

lòng v&#i hi&#n t&#i. Thì ra thiên đàng ch&# có trong mình. Và nó ch& hi&#n h&#u khi tôi đang s&#ng &# quê h&#&#ng th&# hai nh&#ng s&# là vĩnh viễn này. Tôi xin g&#i l&#i c&#u nguy&#n đ&#n nh&#ng ng&#&#i đang chi&#n đ&#u cho t&# do, chi&#n th&#ng thiên tại, b&#nh t&#t ho&#c đang l&#c l&#i đi tìm ý nghĩa cuộc s&#ng và đ&#nh nghĩa chính xác cho b&#n thân h&# v&# hai ch&# Thiên Đàng.

With Love and Best wish,